
การรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจำบานฯ (2561) 

 

สรุปความคิดเห็นไดดังนี้ 

 ดานการกำหนดพันธกิจ 

 จากการรวบรวมความคิดเห็นพบวา สวนใหญอาจารยจะทราบพันธกิจของหลักสูตรซ่ึงลอไปตามพันธ

กิจของฝายเวชศาสตรครอบครัว แตแพทยประจำบานไมทราบพันธกิจของหลักสูตร อาจารยเห็นพองดวยกับพันธ

กิจของหลักสูตรที่มีอยูเดิม คือการมุงผลิตบัณฑิตที่พึงประสงคทางดานเวชศาสตรครอบครัว และเนนดานการ

บริการที่มีคุณภาพ ประเด็นที่คิดวาขาดคือประเด็นเรื่องของการวิจัยและนวัตกรรมซึ่งไมไดระบุไวในพันธกิจ แต

เปนสวนท่ีสำคัญในหลักสูตรปจจุบัน 

 ดานผลทางการฝกอบรมท่ีพึงประสงค 

 จากการรวบรวมความคิดเห็นพบวา ผลการเรียนรูที่กำหนดไวในหลักสูตรเดิมคอนขางชัดเจนดีแลว 

ครอบคลุมสำหรับการเปนแพทยเวชศาสตรครอบครัว   

 ดานหลักสูตรการฝกอบรม 

 จากการรวบรวมความคิดเหน็พบวา ตัวหลักสูตรมีรายละเอียดการเรียนรูในแตละชั้นปคอนขางดีแลว

ซ่ึงเปนไปตามกรอบการเรียนรูท่ีกำหนดไว ทางอาจารยไมมีความเห็นปรับปรุง แตขอเพ่ิมเติมในสวนการเรียนรูนอก

แผนก ใหประสานกับทางอาจารยผูใหการฝกอบรมถึงวัตถุประสงคของแพทยเวชศาสตรครอบครัวในรายวิชานอก

แผนกใหชัดเจน ในสวนแพทยประจำบาน ใหความเห็นถึงการจัดการเรียนรูในชวงป 1 ซ่ึงมีการเรียนนอกแผนกเปน

สวนใหญ แทบไมไดมีโอกาสกลับมาฝกปฏิบัติในแผนก (ไดเรียนเฉพาะ half day back to Fammed สัปดาหละ

ครั้ง ถาไปเรียน basic science ก็จะไมไดกลับฝายเลย) นอกจากนี้ยังเห็นวาการเรียนควรเปนในสวนการดูแลผูปวย

นอกจะมีประโยชนมากกวาการเรียนรูผูปวยใน การดมยาหรือการเขาหองผาตัดไมมีประโยชนสำหรับเวชศาสตร

ครอบครัว อาจารยเห็นแยงวาการดูผูปวยในก็ยังคงเปนประโยชนในบาง ward เบื้องตนขอเปนการปรับลดจำนวน

สัดสวนลง 

 อาจารยเพิ่มเติมในสวนหัวขอที่เปนประเด็นนาสนใจและแพทยประจำบาน feedback เรื่องการ

เรียนรูเพ่ิมเติม ในสวน geriatric และ palliative care เนื่องจากปจจุบันเปนกลุมผูปวยท่ีมีจำนวนเพ่ิมมากข้ึนตาม

สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและแพทยประจำบานที่จบไปมีความชำนาญดานนี้คอนขางนอย จึงเห็นวาควรเพิ่มการ

เรียนรูในสวนนี้ 

 ดานการวัดและการประเมินผล 

 จากการรวบรวมความคิดเห็นพบวา ไมมีความเห็นแยงเนื่องจากเปนไปตามเกณฑของการฝกอบรมซ่ึง

เปน 2 สวน คือ การผานเกณฑตามหลักสูตร ป บัณฑิตชั้นสูง และการผานเกณฑเพ่ือเขาสอบวุฒิบัตร ซ่ึงทางจุฬาฯ

ไดกำหนดใหแพทยประจำบานเขาเรียนในหลักสูตร ป บัณฑิตชั้นสูงทุกคน  



 ดานสถาบันการฝกอบรม 

 จากการรวบรวมความคิดเห็นพบวา ใหความเห็นถึงการเปนสถาบันที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศเปน

ตนแบบทางดานการศึกษา สถาบันหลักในการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงเปนท่ีคาดหวังถึงคุณภาพของบัณฑิตท่ีจะ

จบการศึกษาไป  

 ดานทรัพยากรทางการศึกษา 

 จากการรวบรวมความคิดเห็นพบวา มีแหลงทรัพยากรทางการศึกษาท่ีคอนขางมาก เพียงพอตอความ

ตองการเรียนรูของแพทยประจำบาน และสามารถเขาถึงได แตในปที่ผานมาอยูระหวางการยายตึกของฝาย ทำให

แพทยประจำบานและอาจารยไมมีหองพักแพทยที่เพียงพอตอความตองการ รวมถึงตองใชหองพักแพทยรวมกับ

แพทยประจำบานฝาย ER ทำใหแพทยประจำบานเวชศาสตรครอบครัวแทบไมไดใชหองพักแพทยเลย  

 เพ่ิมเติมในประเด็นการเรียนรูดานการเยี่ยมบาน เนื่องจากท่ีผานมาทางจุฬาฯตองพ่ึงพาการเยี่ยมบาน

จากศูนยกทม.เปนหลัก จึงเสนอใหมีการเพ่ิมความรวมมือกับองคกรภายในจุฬาฯเอง เพ่ือเพ่ิมชองทางในการเรียนรู

ดาน home visit ใหกับแพทยประจำบาน 

 ดานความสัมพันธระหวางนโยบายการรับสมัครและความตองการระบบสุขภาพ 

 จากการรวบรวมความคิดเห็นพบวา ในปท่ีผานๆมามีทุนของสาขาเวชศาสตรครอบครัวจำนวนเพ่ิมข้ึน

มากจากกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงทางหลักสูตรไดกำหนดศักยภาพไวท่ี 8 ตำแหนงตอป ซ่ึงเม่ือรวมกับจำนวนแพทย

ใชทุนท่ีจะกลับมาเรียน ทำใหรับแพทยเพ่ือเขาสูระบบสาธารณสุขไดจำนวนนอยเม่ือเทียบกับศักยภาพของสถาบัน

ซ่ึงมีอาจารยเวชศาสตรครอบครัวถึง 16 ตำแหนง  

ในปการศึกษา 2561 มีแพทยสมัคร 32 คน รับแพทยประจำบานได 8 ตำแหนง โดยเปนทุนจุฬาฯ 1 

ตำแหนง และกระทรวงสาธารณสุข 7 ตำแหนง และปการศึกษา 2562 จำนวน 25 คน รับแพทยประจำบานได 8 

ตำแหนง โดยเปนทุนจุฬาฯ 2 ตำแหนง และกระทรวงสาธารณสุข 6 ตำแหนง ทางอาจารยขอปรับเพิ่มศักยภาพ

มากขึ้นในปตอไป ทางแพทยประจำบานขอใหรับจำนวนแพทยประจำบานเพิ่มขึ้นเพื่อใหมีโอกาสในการเขาศึกษา

ในจุฬาฯไดเพ่ิมข้ึน  

 ดานข้ันตอนการดำเนินงานของแผนการฝกอบรม 

 จากการรวบรวมความคิดเห็นพบวา สวนใหญไมมีความเห็น เนื่องจากไมทราบข้ันตอน  

 ดานวิธีการวัดและประเมินผล 

 จากการรวบรวมความคิดเห็นพบวา ในสวนที่เปนปญหาเปนการวัดผลในสวนรายวิชานอกแผนกซ่ึง

ทางหลักสูตรไดมอบหมายใหทางอาจารยผูรับผิดชอบเปนผูดำเนินการ ซึ่งพบปญหาคือบางครั้งแพทยประจำบาน

ไมไดรับการประเมินกลับมา และสวนขอสอบอาจมีความยากเกินไป (สวนใหญเปนขอสอบที่ใชสอบแพทยเฉพาะ

ทางนั้นๆ) 



 สำหรับในแผนกเนื่องจากมีการวัดผลหลากหลายวิธี ทำใหแพทยประจำบานสับสนวาตองใชการ

ประเมินแบบฟอรมไหน ปริมาณเทาไร ตองการคำแนะนำท่ีชัดเจนหรือลดจำนวนการประเมินลง  

 ดานพัฒนาการของผูเขารับการฝกอบรม 

 จากการรวบรวมความคิดเห็นพบวา อาจารยสวนใหญเห็นวาไมทราบพัฒนาการของผูเขารับการ

ฝกอบรมทั้งหมด ทราบแตที่ปรึกษาของตนเอง แตบางครั้งก็ไมคอยไดมาปรึกษา ทราบอีกทีก็คือทำงานยังไมเสร็จ 

ทั้งโครงการ วิจัย อยากใหมีระบบการติดตามที่ดีกวานี้เนื ่องจากอาจารยบางทานก็ไมไดตาม คิดวาไมมีปญหา 

สำหรับแพทยประจำบานใหความเห็นชัดเจนวาไมทราบวาตนเองพัฒนาขึ้นหรือไม ไมมีการประเมินอยางเปน

รูปธรรม เหมือนเรียนผานไปเปนปๆ แลวก็สอบผาน แลวก็มีเกรดมา ไมทราบวาดีหรือไมดีอยางไร 

 ดานคุณสมบัติของผูใหการฝกอบรม 

 จากการรวบรวมความคิดเห็นพบวา อาจารยบางทานมีความถนัดในดานตางๆที ่แตกตางกัน 

โดยเฉพาะประเด็นดานงานวิจัย ซึ่งแพทยประจำบานถูกกำหนดใหปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาเปนหลัก แตบางครั้ง

อาจารยก็ไมชำนาญในหัวขอท่ีแพทยประจำบานสนใจ   

 ขอควรปรับปรุง 

 มีขอเสนอเพิ่มเติมเรื่องควรปรับเปลี่ยนเกณฑการสัมภาษณใหมีเกณฑคะแนนมาตรฐานที่สามารถ

ระบุความชัดเจนของการประเมินได ไมใหเกิดขอรองเรียน รวมถึงใหแพทยประจำบานไดมีสวนรวมในการคัดเลือก

แพทยประจำบานใหม เชน อาจใหรวมเปนกรรมการสอบสัมภาษณ รวมสังเกตพฤติกรรมของผูสมัคร หรือคิด

กิจกรรมเพื่อทดสอบและประเมินผูสมัครแพทยประจำบาน เนื่องจากในปที่ผานมามีแพทยประจำบานที่มีความ

ผิดปกติทางจิตซ่ึงมีผลตอการฝกอบรมและสรางปญหากับเพ่ือนรวมงานคอนขางมาก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

       ขอคิดเห็นจากบัณฑิตเกา พบวา  

หลังจากเรียนจบการศึกษาไปแลว ยังคงมีความม่ันใจในสมรรถนะหลักสำหรับแพทยเวชศาสตรครอบครัวในระดับ

มากถึงมากท่ีสุด โดยสิ่งท่ีตองการเรียนรูเพ่ิมเติม จะเปนหัวขอเก่ียวกับการทำงานในชุมชน การดูแลผูสูงอายุ การ

จัดการ PCC และในกลุมท่ีจบไปเปนอาจารยตองการฝกการเรียนรูในสวนการจัดการเรียนรูใหกับนิสิต 

                การประเมินจากผูใชบัณฑิต พบวา  

      ความพึงพอใจตอบัณฑิตแพทยจากจุฬาอยูในระดับสูงมากถึงมากท่ีสุด โดยพึงพอใจในทุกดาน  


